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120. DATGANIADAU O FUDDIANNAU 

 
Datganodd y Cynghorydd M Williams fuddiant personol yn Eitem 4, Safonau 
Ymddygiad, gan ei fod yn briod ag un o'r Arweinwyr Grwpiau a oedd yn bresennol yn y 
cyfarfod. 
 

121. CYMERADWYO'R COFNODION 
 
Bod cofnodion y Pwyllgor Safonau yn ddyddiedig 22/06/2023 wedi'u cymeradwyo fel 
cofnod gwir a chywir. 
 

122. SAFONAU YMDDYGIAD 
 
Nodwyd bod Arweinwyr y tri grŵp gwleidyddol wedi'u gwahodd i fynychu'r cyfarfod ar 
gyfer yr eitem hon. 
 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno'r adroddiad, a’i ddiben oedd cyflwyno i’r pwyllgor, adroddiad y tri 
arweinydd grŵp gwleidyddol yn amlinellu eu cydymffurfedd â’r dyletswyddau mewn 
perthynas â chynnal safonau ymddygiad. 
 
Cyfeiriodd hi at yr adroddiad a gyflwynwyd ar 30/09/2022 ar y dyletswyddau newydd a 
roddwyd ar bwyllgorau safonau ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol o dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru 2021 ac fe wnaeth hi wahodd y tri arweinydd 
grŵp i gyflwyno eu hadroddiadau ac ar ôl hynny gallai’r pwyllgor ofyn cwestiynau iddynt. 
 
Fe wnaeth y Cadeirydd wahodd yr Arweinydd, Annibynwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr, i 
gyflwyno ei hadroddiad yn nhrefn atodiadau'r adroddiad. 
Eglurodd y Cyng Williams fod yr adroddiad wedi’i rannu’n dair adran sef: 
 

 Arddangos ymrwymiad personol i ddatblygiad neu hyfforddiant perthnasol sy'n 
ymwneud â chydraddoldebau a safonau, a'u mynychu. 

 Annog aelodau'r grŵp i fynychu datblygiad neu hyfforddiant perthnasol ynghylch 
cydraddoldeb a safonau. 

 Sicrhau bod enwebeion i Bwyllgor wedi derbyn yr hyfforddiant a argymhellir ar 
gyfer y Pwyllgor hwnnw. 
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Dywedodd yr Arweinydd Grŵp er ei bod yn aelod a oedd yn dychwelyd, roedd ei grŵp 
yn bennaf yn cynnwys aelodau yn eu tymor cyntaf yn y swydd. Roedd y grŵp yn 
awyddus ac yn frwdfrydig ynglŷn â bod yn weithgar a gwneud newidiadau cynyddol er 
lles, fe wnaeth hi egluro. Dywedodd fod yr holl aelodau yn ei grŵp yn ymdrechu i 
fynychu'r holl hyfforddiant a ddarparwyd i aelodau a lle nad oeddent yn gallu mynychu'n 
bersonol, roeddent yn edrych ar y recordiadau fideo o'r sesiynau. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd Grŵp hefyd at aelodau newydd sy'n dal i ddysgu pa mor gyflym 
y mae prosesau'n gweithio, gan ychwanegu ei bod wedi bod wrth law i'w cynghori a'u 
harwain ar brosesau democrataidd yr Awdurdod. Dywedodd ei bod hefyd yn gweithio'n 
agos gydag aelodau ei grŵp o ran sylwadau anffafriol a wneir ar gyfryngau 
cymdeithasol, gan gynnwys y rhai a wneir yn bersonol. 
 
Holodd aelod o'r pwyllgor, yn enwedig o ran aelodau newydd, a oedd rhywbeth y gallai'r 
Pwyllgor Safonau ei wneud i gynorthwyo mewn unrhyw fodd i gefnogi aelodau newydd. 
 
Ymatebodd yr Arweinydd Grŵp ei bod yn teimlo y byddai aelodau newydd yn elwa o 
gael sesiwn friffio gan y Pwyllgor Safonau ar ei gylch gorchwyl a'r math o faterion y 
mae'n eu hystyried. 
 
Holodd aelod a oedd y materion yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol wedi tawelu 
wrth i'r tymor newydd hwn fynd rhagddo a gofynnodd am argymhellion ar yr hyn y teimlai 
arweinydd y grŵp y gellid ei wneud i gynorthwyo gyda'r hyn uchod. 
 
Ymatebodd yr Arweinydd Grŵp nad oedd lefel yr ymosodiadau wedi lleihau nac wedi 
tawelu ond bod ymateb anffafriol yr aelodau newydd i ymosodiadau llafar o'r fath wedi 
cilio. 
 
Diolchodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol i'r Arweinydd Grŵp am ei chyflwyniad a dywedodd wrth y pwyllgor ei bod 
wedi cydnabod yr angen i gael sesiwn briffio mewn perthynas â'r pwyllgor safonau i'r 
aelodau ac y bydd yn cynnwys hyn yn yr adroddiad blynyddol i'r Cyngor ym mis 
Gorffennaf. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Arweinydd Grŵp y Gynghrair Ddemocrataidd i gyflwyno ei 
adroddiad. 
 
Dywedodd yr Arweinydd Grŵp fod ei grŵp yn cynnwys rhaniad 50/50 o'r aelodau oedd 
yn dychwelyd a'r rhai oedd yn eu tymor cyntaf gyda chydbwysedd o brofiad a 
brwdfrydedd yr oedd yn teimlo oedd yn bositif. Ailadroddodd y sylwadau a wnaed gan 
Arweinydd Grŵp Annibynwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr, sef ei fod yn teimlo bod ganddynt 
berthynas golegol ymhlith arweinwyr grŵp a oedd yn eu galluogi i gyfarfod yn rheolaidd i 
drafod materion gweithredol a strategol sy'n wynebu CBS Pen-y-bont ar Ogwr. 
Dywedodd ei fod yn teimlo ei bod yn ffodus nad oedd unrhyw aelod o'i grŵp wedi bod yn 
destun cwyn, boed yn ffurfiol neu fel arall. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau i arweinydd y grŵp a chydnabu nad oedd unrhyw 
gwestiynau. 
 
Fe wnaeth y Cadeirydd wahodd Arweinydd y Cyngor ac Arweinydd Grŵp y Grŵp Llafur i 
gyflwyno ei adroddiad. 
 
Dywedodd yr Arweinydd bod mwyafrif o aelodau newydd o fewn y blaid a'u bod yn 
rhannu'r brwdfrydedd a'r egni yr oedd wedi arfer ag ef gydag aelodau mwy hirsefydlog a 
phrofiadol. Dywedodd eu bod ill dau yn dysgu ac yn datblygu yn y rôl ac felly nid 
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oeddent bob amser wedi'u harfogi â'r wybodaeth a ddeilliodd o brofiad, felly weithiau nid 
oeddent yn ymwybodol o holl brosesau'r Cyngor ar hyn o bryd. 
 
Cadarnhaodd fod holl aelodau'r grŵp Llafur wedi mynychu'r holl hyfforddiant gorfodol ac 
roedd yn teimlo bod y sesiynau datblygu aelodau yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol iddynt. 
 
Cytunodd â sylwadau a wnaed gan yr arweinwyr grŵp eraill a gyflwynodd yn flaenorol, 
gan nodi ei fod yn teimlo bod ganddynt berthynas adeiladol, agored a chadarnhaol fel 
arweinwyr grŵp. Dywedodd eu bod yn ceisio arwain trwy esiampl a dangos cwrteisi a 
pharch at ei gilydd a chyd-aelodau o wahanol deyrngarwch gwleidyddol. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at y mater a godwyd mewn perthynas ag ymosodiadau ar 
aelodau etholedig a dywedodd ei fod wedi codi hyn gyda Chomisiynydd yr Heddlu. 
Eglurodd i'r Pwyllgor nad yw'r ymosodiadau a grybwyllwyd yn cael eu cynnal rhwng 
aelodau etholedig ond yn hytrach wedi'u cyfeirio'n fwy at aelodau etholedig gan 
aelodau'r cyhoedd ar gyfryngau cymdeithasol. 
 
Soniodd am gynlluniau cyfarfod gydag aelodau etholedig i ddeall lefel y trothwy lle gall 
ac na all yr Heddlu gymryd rhan a darparu rhywfaint o gymorth. Crybwyllodd yr 
Arweinydd hefyd fod cyfarfod gyda Chomisiynydd yr Heddlu i'w drefnu dros yr haf er 
mwyn trafod materion gan gynnwys y broblem hon. 
  
Tynnodd yr Arweinydd sylw'r aelodau at y ddwy gŵyn a godwyd gyda'r Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus a dywedodd y byddai'n cynnwys canlyniad y rhain yn yr 
adroddiad blynyddol. 
 
Holodd aelod o’r pwyllgor a oedd cyfle i gytuno ar ddatrysiad anffurfiol cyn i unrhyw 
gŵynion gael eu trosglwyddo i’r ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Ymatebodd yr Arweinydd drwy ddweud, er bod rhywfaint o ymgysylltu o'r blaen, mai'r 
dewis a wnaed gan yr achwynydd oedd uwchgyfeirio'r gŵyn, os oedd yn teimlo bod 
angen gwneud hynny. 
 
Holodd aelod o'r pwyllgor a oedd unrhyw wybodaeth am y pynciau i'w cynnwys yn y 
sesiwn friffio i aelodau a drefnwyd ar gyfer mis Awst. 
 
Ymatebodd yr Arweinydd eu bod yn archwilio'r opsiynau sydd ar gael ac yn dod ag 
arbenigwyr i mewn a all addysgu aelodau ymhellach. Dywedodd gan ei fod yn bwnc 
eang, bod mesurau ymarferol o ran camau y gellir eu cymryd gan fod rhywfaint ohono 
yn ataliol a rhywfaint ohono'n ymwneud yn fwy â thawelwch meddwl. 
 
Ychwanegodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol fod sesiwn friffio wedi'i threfnu gyda Heddlu De Cymru. Y nod oedd 
targedu'n benodol beth oedd y trothwyon ar gyfer ymyrraeth ganddynt ac a oedd 
adroddiadau'n cael eu gwneud iddynt. Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i 
gael adroddiad yn ei gyfarfod ym mis Medi, mewn perthynas â diogelwch personol yr 
Aelodau. Yn ogystal â hynny roedd y cyngor eisoes yn cysylltu â'r heddlu ynglŷn â'r cyfle 
i roi marcwyr (a elwir yn farcwyr heddlu) ar dai aelodau sy'n derbyn ymosodiadau 
personol, pe byddai angen. 
 
Fe wnaeth hi roi sicrwydd, os oedd Aelodau unigol yn cael problemau, bod angen iddynt 
gysylltu â'r swyddogion perthnasol yn CBS Pen-y-bont ar Ogwr gan fod mesurau 
diogelwch y gallai CBS Pen-y-bont ar Ogwr eu rhoi ar waith hefyd. Yn ôl yr angen, 
gyda'r aelodau a gysylltodd â'r Cyngor, roedd asesiadau risg unigol wedi'u cynnal ac 
roedd unrhyw faterion lle roedd ei angen, wedi cael sylw priodol. 
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Cododd aelod o'r Pwyllgor ymholiad mewn perthynas â'r aflonyddu a wynebir gan 
aelodau etholedig a gofynnodd a allai sesiwn friffio'r heddlu gynnwys arweiniad a 
chyngor ar sut y gellid ymdrin ag achosion o'r fath. 
 
Cytunwyd, tra'n cydnabod y gallai'r Heddlu yn unig roi cyngor ar faterion penodol ac y 
byddent yn gallu ymhelaethu ar drothwyon yn unol â'u profiad ar faterion o'r fath, y dylid 
dwyn y pryderon a godwyd i'w sylw yn barod ar gyfer y briffio. 
 
Ymatebodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol y byddai'r heddlu'n paratoi'r papur briffio. Cytunodd i gysylltu â nhw a gofyn 
iddynt roi sylw i'r senarios a grybwyllwyd heddiw. Dywedodd y byddai'n croesawu 
cwestiynau gan aelodau a'u bod yn gallu ymateb i rai ymholiadau eu hunain. 
Awgrymodd yr Arweinydd y dylid cynnal sesiwn friffio i'r aelodau gyda'r Pwyllgor 
Safonau er mwyn rhoi cyfle i aelodau unigol gyfarfod ag aelodau'r pwyllgor i gael gwell 
dealltwriaeth o'i ddiben a'i swyddogaethau. 
 
PENDERFYNWYD :  Bod y Pwyllgor yn ystyried yr adroddiadau  
                                             ynghlwm fel Atodiadau 1-3 ac yn darparu  
                                             adborth fel a roddwyd uchod. 
 

123. ADRODDIAD BLYNYDDOL 
 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno adroddiad, a'r pwrpas oedd bod y Pwyllgor Safonau yn derbyn yr 
Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022/2023 i'w gyflwyno i'r Cyngor llawn. 
 
PENDERFYNWYD:  Cytunwyd bod y Pwyllgor yn derbyn yr Adroddiad 

Blynyddol ar gyfer 2022/23, a fydd yn ei dro, yn 
cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn. 

 
124. ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O'R FFRAMWAITH SAFONAU MOESEGOL 

 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno adroddiad, a'r pwrpas oedd i'r Pwyllgor nodi'r ymgynghoriad ar yr 
Adolygiad Annibynnol o'r Fframwaith Safonau Moesegol (Adolygiad Penn). 
 
Dywedodd fod y fframwaith ar gyfer hyn wedi aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth dros 
yr 20 mlynedd diwethaf a theimlwyd bod adolygiad annibynnol unigol yn bwysig i gynnal 
hyder yn y system.  
 
Esboniodd fod fframwaith moesegol effeithiol yn hanfodol, er mwyn sicrhau bod gan 
bobl ac aelodau lleol o bob cefndir yr hyder i ymgysylltu â democratiaeth leol a/neu sefyll 
am swydd etholedig. 
 
Cynhaliwyd yr adolygiad annibynnol gan Richard Penn, cyn brif weithredwr awdurdod 
lleol a chyn-gadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Roedd 
telerau'r adolygiad wedi'u nodi ym mharagraff 2.3 o'r adroddiad. 
 
Dywedodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol fod yr adolygiad wedi dod i'r casgliad bod y fframwaith presennol yn addas 
i'r diben ac yn gweithio'n dda yn ymarferol. Awgrymwyd bod mwy o bwyslais yn y 
fframwaith ar atal cwynion a gwella'r modd yr ymdrinnir â chwynion, a fydd yn arwain at 
ddatblygu a gwella safonau moesegol sydd eisoes yn uchel. 
  
Dywedodd ers cyhoeddi’r adolygiad ym mis Gorffennaf 2021, bod ymgysylltu wedi 
digwydd â rhanddeiliaid, gan gynnwys swyddogion monitro, Ombwdsmon 
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Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais 
Cymru. Trafodwyd argymhellion yr adolygiad hefyd yng Nghynhadledd Safonau Cymru 
Gyfan ym mis Chwefror 2022 a chyhoeddwyd papur ymgynghori ym mis Mawrth 2023. 
 
Gofynnodd i'r pwyllgor nodi'r adroddiad a'r ymgynghoriad a oedd wedi bod yn mynd 
rhagddo ac adrodd ar ganlyniad yr ymgynghoriad i'r pwyllgor pan fydd ar gael. 
 
PENDERFYNWYD:   Bod y Pwyllgor yn nodi'r adroddiad. 
 

125. FFORWM CENEDLAETHOL CADEIRYDDION PWYLLGORAU SAFONAU 
 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno'r adroddiad, a'i ddiben oedd diweddaru'r Aelodau mewn 
perthynas â'r Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau. 
 
Dywedodd fod adroddiad PEN y soniwyd amdano eisoes, wedi trafod a gwneud 
sylwadau ar yr amrywiaeth o arferion ledled Cymru o ran sut mae'r Pwyllgor Safonau yn 
cyflawni eu dyletswyddau a'u swyddogaethau. 
 
Cydnabu Richard Penn y gwaith cadarnhaol ar gyfer fforwm Cadeiryddion Pwyllgorau 
Safonau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru ac argymhellodd y dylid sefydlu Fforwm 
Cymru Gyfan ar yr un trywydd i annog cysondeb yn y modd y mae'r Pwyllgor yn 
gweithredu ac yn cyflawni ei swyddogaethau. 
 
Roedd pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi cytuno i greu fforwm cenedlaethol gyda 
golwg ar rannu arfer da. Mae cylch gorchwyl drafft ar gyfer y fforwm wedi'i baratoi a'i 
gytuno gan Grŵp Swyddogion Monitro Cymru ac fel y cyfeirir ato ym mharagraff 3.2 yr 
adroddiad. 
 
Dywedodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol fod hyn yn rhoi cyfle i Gadeiryddion rannu a chytuno i gydlynu arfer gorau 
tra'n gweithredu fel seinfwrdd ar gyfer syniadau ac yn creu rhwydwaith cymorth ar gyfer 
Cadeiryddion a phwyllgorau. Bydd pob Pwyllgor Safonau yn cadw preifatrwydd, felly ni 
fyddai'r fforwm yn gallu gwneud unrhyw benderfyniadau rhwymol ar ran awdurdodau 
lleol, ychwanegodd. 
 
 
PENDERFYNWYD:  Bod y Pwyllgor yn nodi'r adroddiad a chadarnhau bod y 

Cadeirydd a Swyddog Monitro (neu eu dirprwyon) yn 
cynrychioli CBSP ar y Fforwm Cenedlaethol ar gyfer 
Cadeiryddion Pwyllgorau Safonau.  

 
 

126. ANRHEGION A LLETYGARWCH 
 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno adroddiad, a'i ddiben oedd i'r Pwyllgor ystyried cysoni trothwyon 
rhoddion a lletygarwch er mwyn sicrhau cysondeb ag awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru. 
 
Dywedodd ei bod yn ofynnol i aelodau, dan God Ymddygiad presennol yr aelodau, 
gofrestru derbyn unrhyw roddion, lletygarwch neu fuddion eraill lle'r oedd gwerth yr 
eitem yn uwch na'r trothwy a osodwyd gan y Cyngor. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, y 
trothwy hwn oedd £25. 
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Gofynnwyd i Swyddogion Monitro ledled Cymru ofyn am farn eu Pwyllgor Safonau ar ble 
y dylid gosod y trothwy safonol. 
 
Roedd yr adroddiad yn amgáu tabl yn nodi mai’r trothwy cyfartalog ar draws Cymru ar 
hyn o bryd oedd £25. Gofynnodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau 
Dynol a Pholisi Corfforaethol i'r Pwyllgor gytuno y dylai awdurdodau lleol gysoni eu 
trothwyon yn wirfoddol a gofynnodd am sylwadau ynghylch a oedd yr Aelodau'n teimlo 
bod £25 yn swm priodol. 
 
PENDERFYNWYD:                      Bod y Pwyllgor yn cytuno i  
                                                      gefnogi’r cynnig y dylai awdurdodau lleol             
                                                      yng Nghymru gysoni'n wirfoddol  
                                                      eu trothwyon ar gyfer cofrestru rhoddion  
                                                      a lletygarwch, gyda hyn yn CBSP yn aros ar £25. 
 

127. SYLWADAU PWYLLGOR SAFONAU BRO MORGANNWG 
 
Fe wnaeth y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gyflwyno adroddiad, a’i ddiben oedd diweddaru’r Pwyllgor ar ôl i Aelodau 
(y Pwyllgor hwn) arsylwi cyfarfod o Bwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg. 
Gwahoddodd gwestiynau a sylwadau ar yr adroddiad. 
 
Ymhellach i’r sylwadau a wnaed yn dilyn Pwyllgor Safonau Cyngor Bro Morgannwg, 
holodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol gydag aelodau’r pwyllgor a hoffent arsylwi unrhyw gyfarfodydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu Gynghorau Tref a Chymuned eraill o fewn y 
fwrdeistref. 
Cyfeiriodd y Prif Swyddog Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Adnoddau Dynol a Pholisi 
Corfforaethol yn ôl at bwynt yn Eitem 1, a drafodwyd gan yr Arweinwyr Grwpiau, lle 
buont yn trafod manteision y Pwyllgor Safonau yn cyfarfod ag aelodau etholedig. 
Soniodd fod y broses o recriwtio aelodau newydd i’r pwyllgor yn mynd rhagddi, ac er eu 
bod yn hapus i dderbyn enwebiadau yn ystod y cyfarfod, roeddent yn teimlo ei bod yn 
deg caniatáu i’r Aelodau hynny ymuno a chael sesiwn cynefino cyn y cynnig. Dywedodd 
efallai y byddai'n gyfle i'r rhai sydd ar y pwyllgor ar hyn o bryd arsylwi cyfarfod o'r Cyngor 
llawn, ynghyd ag unrhyw aelodau newydd pellach a fyddai'n cael eu penodi'n aelodau 
lleyg ar y Pwyllgor, yn y dyfodol agos. 
 
Dywedodd y Prif Swyddog Cyfreithiol, Rheoleiddiol ac Adnoddau Dynol a Swyddog 
Monitro y byddai'n anfon apwyntiad calendr gyda dyddiad pan fydd y cyngor i fod i 
gynnal cyfarfod llawn o'r Cyngor yn y dyfodol y gallai aelodau lleyg Safonau fod yn 
bresennol ynddo. Yna gallai'r Aelodau roi gwybod iddi os oeddent yn gallu mynychu 
cyfarfod o'r fath i arsylwi'r trafodion. 
 
Cadarnhaodd y gallai hi hefyd gysylltu â chlercod Cynghorau Tref a Chymuned i sefydlu 
a oeddent yn fodlon cytuno ar drefniant tebyg lle gallai aelodau lleyg y Pwyllgor Safonau 
hefyd arsylwi rhai o'u cyfarfodydd. 
 
PENDERFYNWYD :              (1) Nododd y Pwyllgor yr adroddiad  
                                                    ar y sylwadau o gyfarfod Bro  
                                                    Morgannwg. 
 

                                     (2) Bod yr Aelodau wedi penderfynu yr hoffent            
                                                arsylwi cyfarfod CBSP ac yn yr un modd 
                                                 gyfarfod Cyngor Tref neu 
                                                 Gymuned. 
 



PWYLLGOR SAFONNAU - DYDD GWENER, 7 GORFFENNAF 2023 

 
Dywedodd y Cadeirydd, oherwydd rhesymau personol, mai hwn oedd ei gyfarfod olaf fel 
aelod o'r Pwyllgor Safonau. Byddai'n gyndyn iawn, yn cyflwyno ei ymddiswyddiad i'r 
swyddog monitro i'r perwyl hwn, yn dilyn y cyfarfod. Canmolwyd y cadeirydd am ei waith 
yn y gorffennol gan aelodau'r pwyllgor a'r Swyddog Monitro, a dymunodd y ddau yn dda 
iddo i'r dyfodol. 
 

128. EITEMAU BRYS 
 
Dim. 
 


